



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๐๐๘

ที่ ตร ๐๐๐๙/ว ๑๐๐๙

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การสำรวจพื้นที่และเกษตรกรเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนผลิตภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากร
ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน เกษตรอำเภอทุกอำเภอ

ด้วยสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการเกษตรว่า แผนงานโครงการ
ของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างการรอเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ดังนั้น
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในส่วนของคุณสมบัติพื้นที่และเกษตรกรเป้าหมายเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนผลิตภาพ
การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก สำหรับประกอบการชี้แจงต่อ
คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ กรมส่งเสริมการเกษตร ขอให้
สำนักงานเกษตรจังหวัดดำเนินการแจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอ สำรวจพื้นที่และเกษตรกรที่ต้องการเข้าร่วม
โครงการฯ และจัดส่งข้อมูลให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ

ในการนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด ขอให้ท่านมอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจพื้นที่
และเกษตรกรที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ โดยระบุจำนวนพื้นที่ (ไร่) รายชื่อเกษตรกร พืชชนิดเดิมก่อนการ
ปรับเปลี่ยน และพืชชนิดใหม่ที่เกษตรกรต้องการปรับเปลี่ยน ของแต่ละตำบล ส่งให้สำนักงานเกษตรจังหวัด
โดยมีคุณสมบัติของเกษตรกร รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑ และแจ้งข้อมูลจำนวนพื้นที่และเกษตรกรที่
ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ เป็นรายตำบล รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒ จัดส่งข้อมูลให้สำนักงานเกษตร
จังหวัดตราดทราบ ภายในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ ต่อไป

(นายวินัย ชัยนัย)
เกษตรจังหวัดตราด

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติของเกษตรกร และเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนผลิตภาพการใช้ประโยชน์
ที่ดินและทรัพยากรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก

๑. เป็นเกษตรกรที่ปลูกพืชอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีความเหมาะสมน้อย (S๓) หรือไม่เหมาะสม (N) โดยข้อมูลที่นำมาประกอบการวิเคราะห์หาเกษตรกรและพื้นที่ ได้แก่ ข้อมูลจากระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agi - Map online) แผนการจัดการพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) และแนวทางการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจระดับภาค รวมถึงใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น สภาพแวดล้อม ดิน น้ำ อากาศ การเพาะปลูก การตลาด ความรู้/ทักษะทางการเงินของเกษตรกร สภาวะเศรษฐกิจในพื้นที่ ฯลฯ และสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ

๒. พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีเอกสารสิทธิ์ของที่ดิน (ที่ดินของตนเอง/คร่าวเรือนหรือเช่า) ถ้ากรณีพื้นที่ที่เข้าร่วมของเกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธิ์ ให้หน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่นั้นลงนามรับรองอนุญาตให้ใช้ที่ดิน

๓. พื้นที่และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถดำเนินการในพื้นที่และเกษตรกรรายเดียวกันกับของหน่วยงานอื่นได้ ซึ่งจะเป็นการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานแต่กิจกรรมจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน

๔. พื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ รายละเอียด ๑-๖ ไร่

๕. เกษตรกรรายเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการฯ ในปีก่อน ๆ แล้ว สามารถเข้าร่วมได้อีกแต่ต้องเป็นพื้นที่ใหม่ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการฯ

๖. พืชชนิดใหม่ที่เกษตรกรต้องการปรับเปลี่ยน ให้พิจารณาจากความเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ หรือพืชที่เป็นที่ต้องการของตลาด หรือมีช่องทางการตลาดที่ดีกว่าพืชเดิม หรือให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าพืชเดิม (ยกเว้น พืชที่กรมส่งเสริมการเกษตรไม่ได้ดำเนินการส่งเสริม เช่น ยูคาลิปตัส กระถินเทพา และไม่มีค่าทางเศรษฐกิจที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมป่าไม้)

๗. กรณีที่พืชเดิมเป็นไม้ยืนต้น สามารถปรับเปลี่ยนเป็นแบบผสมผสานได้โดยไม่จำเป็นต้องตัดพืชเดิมออกแล้วปรับเปลี่ยนเป็นปลูกพืชใหม่ทั้งหมดก็ได้ เช่น ปลูกพืชร่วมกับยางพารา เช่น ผักเหลียง หรือสละอินโด โดยไม่ต้องโค่นต้นยางพาราออก

๘. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จะขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วหรือไม่ก็ได้ แต่หลังจากเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว ต้องไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้วย ทั้งนี้ กรณีที่เกษตรกรเคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วหลังจากเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน

